

## คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๒ รายวิชาการงานอาชีพ ๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน การจัดการและตกแต่งห้อง การเตรียมประกอบ จัดตกแต่ง และบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น การจัดสวนในภาชนะ การซ่อมแซม อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้แนวทางในการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบแผนภาพฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆอย่างมีหลักการและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน

มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า สร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสตัวชีวิต

ง ๑.๑ ม ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓

ง ๒.๑ ม ๑/๑ ม. ๑/๒ ม. ๑/๓

รวมทั้งหมด ๖ ตัวชีวิต

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

รายวิชา การงานอาชีพ ๑ รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

หน่วย ที่	ชื่อหน่วยการ เรียนรู้	มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด	สาระสำคัญ	เวลา (ชั่วโมง)	น้ำหนัก คะแนน
๑	งานเกษตร	ง ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓	๑. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็น การนำผลผลิตที่ได้จากการเกษตรมา เปลี่ยนแปลงสภาพให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม่ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ผลผลิตและตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค ๒. การจัดสวนในภาชนะให้สวยงาม มี จุดเด่นและประทับใจผู้ชม ต้องเลือกใช้ ภาชนะวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์ไม้ให้เหมาะสม รวมถึงจัดสวนในภาชนะตามขั้นตอนที่ ถูกต้องและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี	๘	๓๐
สอบกลางภาค					๒๐
๒	งานช่าง	ง ๑.๑ ม.๑/๓	การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ตามหลักการและวิธีการที่ถูกต้อง จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้ ผลงานที่มีคุณภาพและฝึกทักษะการ ซ่อมแซมซึ่งเป็นพื้นฐานในการประกอบ อาชีพ	๘	๒๐
๓	งานอาชีพ	ง ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓	การเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ ตนเอง ควรใช้กระบวนการตัดสินใจเลือก อาชีพมาช่วยในการพิจารณาและต้องเตรียม ตัวเพื่อเข้าสู่งานอาชีพตลอดจนประกอบ อาชีพอย่างสุจริตและมีคุณธรรม	๔	๑๐
สอบปลายภาค					๒๐
รวม				๒๐	๑๐๐